



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๒๑/๑๒๒๗๗



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๒๔๕๙๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังกล่าวมีเหตุผลความเป็นมาของการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติด รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งรวมถึงการกระทำความผิดของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึง ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา สามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และเป็นข้อมูลในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของประเทศได้ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า รายงานดังกล่าวจะมีเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หากในรายงานมีข้อมูลครอบคลุมถึงผลการดำเนินการกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่กระทำความผิดด้วย นอกจากนี้ การใช้อำนาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เป็นการใช้อำนาจพิเศษที่มีบทยกเว้น การใช้อำนาจทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งอำนาจพิเศษเหล่านี้ เป็นเสมือนดาบสองคม หากนำไปใช้ในทางที่ผิด ย่อมเกิดผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภค การป้องกันและแก้ไขปัญหา คือ ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด และการมอบหมายงานด้านยาเสพติด ควรคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และการขอแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ควรดูพฤติกรรมและความประพฤติซึ่งเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งของการขอแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง